

สรุปมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อแก้ไข	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อแก้ไข	
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่...) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่...) พ.ศ.	สำนักงานอธิการบดี
๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค พ.ศ. โดยให้นำข้อสังเกตจากกรรมการไปดำเนินการ	สำนักงานอธิการบดี
๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนการฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนการฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. โดยให้นำข้อสังเกตจากกรรมการไปดำเนินการ	สำนักงานอธิการบดี
๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเรื่องการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายหลังสืบปี แทนการออกประกาศและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป	สำนักงานอธิการบดี

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้ และเงินกองทุนมหาวิทยาลัย	ถอนวาระ และนำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป	สำนักงานอธิการบดี
๔.๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้เพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอร่วมกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป	สำนักงานอธิการบดี
๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. นายสรวิทย์ สนิธิแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรรมการ ๓. นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรรมการ ๔. หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน กรรมการ ๕. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ ๖. รองอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการและเลขานุการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๘ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๙ เรื่อง การเสนอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	อนุมัติ การเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยให้นำข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปดำเนินการ	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ * ทั้งนี้ให้รอการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๐ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๔.๑๑ เรื่อง ขอปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่ขอเทียบโอนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี)	อนุมัติ การปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่ขอเทียบโอนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี) โดยให้นำข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปดำเนินการ	วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง	อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๔.๑๓ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติกานต์ ฝิโลประการ (ลับ)	เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติกานต์ ฝิโลประการ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๔ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์วรพจน์ เชาวะวณิช (ลับ)	เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์วรพจน์ เชาวะวณิช สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๕ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์เพลิน สุตรา (ลับ)	เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์เพลิน สุตรา สังกัดภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจักษุวิทยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๖ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์สุพัฒน์ มุลสิน (ลับ)	เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์สุพัฒน์ มุลสิน สังกัดภาควิชา การศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๗ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์ปิยะมาศ เสือเพ็ง (ลับ)	เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์ปิยะมาศ เสือเพ็ง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๘ เรื่อง ขอรื้อหรือการทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ลับ)	มีมติเป็นเอกฉันท์ในการทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ประธาน ๒. คณบดีและผู้อำนวยการของส่วนงาน กรรมการ ๓. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ ๔. ศาสตราจารย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์ กรรมการ ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล กรรมการ	

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป	รับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.



(นางรสสุคนธ์ เสมสันต์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช